



# ข้าวพรแผ่นดิน

## จากทุ่งนาพรแผ่นดิน

สวัสดิ์คะ เพื่อน ๆ

เมื่อ 15 ปีก่อน ในวันที่ 21 กันยายน 2547 มูลนิธิพรแผ่นดินได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยโดยมีจุดเริ่มต้นจากเหตุเพลิงไหม้ ในชุมชนแออัดบริเวณใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ที่ได้เผาผลาญบ้านเรือนจำนวนมาก ในวันที่ 23 เมษายน 2547 ดิฉันกับบรรดาเพื่อน ๆ ได้รวมกลุ่มเป็นอาสาสมัคร ร่วมทำงานกับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความสูญเสียของบรรดาเด็ก ๆ และครอบครัวเหยื่อเพลิงไหม้จากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่งกระทั่งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ดิฉันตั้งมูลนิธิขึ้น และเราก็ได้ดำเนินงานต่าง ๆ ตลอดมาตามที่ท่านได้รับทราบแล้ว นี่คือการเริ่มต้นของมูลนิธิพรแผ่นดิน



ไฟไหม้ชุมชนแออัดสวนพลูเมื่อ 23 เมษายน 2547



หลังจากสองปีในกรุงเทพฯ เราได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ขอนแก่น ในภาคอีสาน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพื่อน ๆ ได้ถามว่าเหตุใดเราจึงย้ายมาที่ขอนแก่น ดิฉันคงกล่าวเท็จ ถ้าจะตอบว่าก็เป็นความคิดที่ดีของดิฉันเอง ความจริงแล้วดิฉันได้รับนิมิตจากพระเจ้าทรงให้ดิฉันฝันเห็นธงสีเหลืองพร้อมคำว่า “ขอนแก่น” ปัจจุบันขอนแก่นจึงเป็นบ้านของเรา และงานหลักที่เรากำลังทำอย่างแข็งขันก็คือ สร้างการศึกษาให้เด็กๆ และสร้างครอบครัวเข้มแข็งทั้งในขอนแก่นและหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วยขณะนี้เราก็ยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก

เรารู้สึกสำนึกและขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับความซื่อสัตย์ของพระองค์ การจัดเตรียม และการทรงนำของพระองค์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกัน เราขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่เชื่อมั่น ให้การสนับสนุนผ่านการบริจาค ให้กำลังใจ และร่วมเดินทางไปกับเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรามุ่งมองหาโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าข้างหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนที่จะพบความหมายชีวิตได้ให้เราร่วมกันส่งต่อประกายแห่งความหวังไปยังผู้ที่ไร้ความหวัง

เพื่อการเก็บเกี่ยว  
โดโรธี เจสัน

# ข่าวจากศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน จากโต๊ะผู้อำนวยความสะดวก

โดย: โม่ เจสัน

นักเรียนของศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินมีความก้าวหน้ามากไม่เพียงเรื่องภาษาอังกฤษและทุกวิชา แต่ในทุกด้านของชีวิต ในฐานะนักการศึกษาที่ผ่านการสอนในสถาบันต่างๆ มาทั้งชีวิต ผมกล่าวจากใจจริงได้ว่า ไม่เคยสอนนักเรียนที่สุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันและเอาจริงเอาจังกับการเรียนเหมือนนักเรียนในศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินของเราในเวลานี้เลย ข้อกำหนดข้อหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาของ เอ ซี อี หรือ โรงเรียนแห่งอนาคต คือการมีวินัย และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนด้วยตนเองได้ ผมรู้สึกมีกำลังใจที่ได้เห็นนักเรียนของเราทุกกลุ่มอายุมีพัฒนาการในด้านนี้ได้อย่างเห็นได้ชัดเร็ว ๆ นี้ คุณพ่อท่านหนึ่งบอกผมว่า ไม่เคยเห็นลูก ๆ วัยรุ่นของเขาตั้งใจทำการบ้านเหมือนกับที่พวกเขาตั้งใจทำเมื่อได้เข้าเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินมาก่อนเลย



ในเดือนกรกฎาคม คณะนักเรียนมัธยมปลายจาก Amazing Art School เมืองไทเป ไต้หวัน ได้มาเยี่ยมขอนแก่น เพื่อสอนดนตรีและศิลปะ ให้กับนักเรียนระดับประถมที่เข้าร่วมรายการซึ่งมาจากหมู่บ้านต่าง ๆ รอบนอก ทีมที่นำทีมนี้ได้มาเยี่ยมเราเป็นครั้งที่สามแล้ว ทีมงานนี้มาทำโครงการด้วยความกระตือรือร้น และเอาจริงเอาจังเพื่อสร้างความแตกต่างในชีวิตของเด็ก ๆ บทเรียนยอดเยี่ยมที่พวกเขาแนะนำสอนนั้นได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมและมีความสุขสนุกสนานในทุกแห่งที่พวกเขาไป การมาเยี่ยมของทีมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนรุ่นพี่ของศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินได้ร่วมรับใช้และส่องสว่างในชุมชนและมีประสบการณ์การฝึกฝนอันทรงคุณค่า ด้วยการเป็นล่ามให้กับทีมนักเรียนจากไต้หวันด้วย

ขณะนี้นักเรียนของเราอยู่มากเพราะกำลังเตรียมการประชุมระดับภูมิภาคของโรงเรียนแห่งอนาคตที่เชียงใหม่ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน การประชุมระดับภูมิภาคนี้ นักเรียนจะได้พบปะและแข่งขันกับนักเรียนที่มาจากทั่วประเทศไทย เวียดนาม พม่า และลาว อีก 500 - 600 คน นักเรียนของเรากำลังฝึกไม่ว่าจะเป็น กีฬา บาสเกตบอล แบดมินตัน ปิงปอง ดนตรี ละคร การพูดต่อสาธารณชน หมากรูกหมากกระโดด ศิลปะ การถ่ายภาพ และการทำคลิปวิดีโอ ผมจะรายงานผลการแข่งขันของนักเรียนให้ทราบในจดหมายข่าวฉบับต่อไป

ดังเช่นเคยจิตใจของผมรู้สึกขอบคุณบรรดาเพื่อน ๆ ที่ได้ร่วมมือกับเราอย่างสัตย์ซื่อได้เสียสละอย่างมากมาย เพื่อให้โครงการของเราดำรงอยู่ และก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้

ขอบคุณและขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน

# ความคืบหน้าจากโครงการสวรรค์ในบ้าน

## สถานที่แห่งการแบ่งปัน

“การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” มูลนิธิพรแผ่นดินในชุมชนเทพารักษ์ เป็นที่ที่คนเฒ่าคนแก่และคนยากจนอีกหลาย ๆ คน จะสามารถเดินเข้ามา ในเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือเมื่อคุณยายท่านนี้หิวโหยและขัดสน เธอได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ และในเวลาที่ยายมีผักขายก็จะเอามาแบ่งปัน หรือไม่กี่ขายในราคาถูก สุขใจทุกครั้งที่ได้เป็นผู้ให้



## บ้านใต้ทางรถไฟในมหานครขอนแก่น

ขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ใจกลางภาคอีสานของประเทศไทยการพัฒนาในปีที่ผ่านมาความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้คนมากมายที่อาศัยในขอนแก่นแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ได้มีการไร้บ้านมาสู่บางคนด้วยเดิมทีหลายครอบครัวอาศัยตามแนวรางรถไฟเมื่อโครงการพัฒนารถไฟได้ปรับปรุงการขนส่งเชื่อมต่อกับภาคอีสานในประเทศไทยโดยการนำระบบรถไฟรางคู่ผ่านมายังขอนแก่น ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามแนวรางรถไฟจึงต้องหาที่อยู่ใหม่ แต่สามีภรรยาคุณนี้ไม่มีสถานที่ที่พวกเขาจะย้ายไปอาศัยอยู่ได้



สามีท่านนี้ได้สร้างที่สำหรับหลบนอนภายใต้รางรถไฟที่ยกระดับแม้เขาจะรู้ว่าไม่ถูกต้องก็ตามขอนแก่นวันนี้สามารถจัดหาบ้านที่สวยงามหรูหรา มีแอร์ มีเครื่องใช้ไฟฟ้า นี่คือนบ้านในฝันสำหรับคนไทยหลายๆ คน แต่สถานที่ที่ชายคนนี้เรียกว่า “บ้าน” ไม่มีแม้ที่นอนนุ่ม ๆ หรือพัดลมสักตัว

โดยการที่ไม่มีทรัพย์สินสมบัติใดๆ เขาได้รับความเมตตาจากรอยยิ้มบนใบหน้าของภรรยาที่อยู่ด้วยกันมานาน เขารู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรียบง่ายเช่นเดียวกับการที่เขารู้สึกขอบคุณที่ได้รับของใช้ประจำวันและอาหารแม้เพียงเล็กน้อยจากมูลนิธิพรแผ่นดินในสายตาของเขา บ้านนี้เป็นสถานที่สวยงามที่จะพักอาศัย และเขาก็ไม่อยากจะย้ายไปไหน

## เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายชื่อนนท์วัฒน์ (น้องนนท์)

นนท์วัฒน์เป็นเด็กชายที่มีความพิการทางร่างกายครบครายากจนมาก เขาไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใหม่ ๆ ใส่ เขามักจะใส่เสื้อผ้าและรองเท้ามือสองหรือมือสามในวันที่เขาได้รับชุดฟอร์มกีฬาใหม่พร้อมรองเท้าผ้าใบใหม่เอี่ยมจากมูลนิธิพรแผ่นดินเขาตื่นเต้นมากเขาอดไม่ได้ที่จะลองใส่ชุดกีฬาใหม่ และเขารู้สึกภาคภูมิใจมากและมีความสุขที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าใหม่มันเป็นวันพิเศษและปลื้มปิติสำหรับน้องนนท์วัฒน์

ในวันนั้นเองน้องนนท์วัฒน์มีไข้สูงและคุณตาได้รับนำส่งโรงพยาบาลใกล้ที่สุดระยะทาง 35 กิโลเมตร ในคืนวันนั้นเขาได้เสียชีวิตลงท่ามกลางความตกใจและเศร้าสลดเสียใจของคุณตา พ่อแม่และญาติพี่น้องทางครอบครัวได้นำร่างของน้องนนท์จากโรงพยาบาลกลับมาที่บ้านและตัดสินใจที่จะสวมชุดกีฬาใหม่ที่ทางมูลนิธิพรแผ่นดินได้มอบให้กับน้องนนท์และเผาร่างของน้องไปพร้อมกับชุดกีฬาใหม่ที่เขารักและภาคภูมิใจ

## รองเท้านักเรียนคู่แรกในชีวิต



ณ วันนี้ มูลนิธิพรแผ่นดินได้มอบชุดฟอร์มกีฬาและรองเท้าให้กับนักเรียนใน 2 ชุมชนกับอีก 8 โรงเรียน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 857 คน นักเรียนทุกคนรู้สึกขอบคุณสำหรับชุดกีฬาและรองเท้านักเรียนใหม่แต่สำหรับนักเรียนอีกหลายคน สิ่งที่ได้รับจากมูลนิธิพรแผ่นดินในครั้งนี้ มันเป็นความตื่นตันใจและความตื่นเต้น สำหรับพวกเขา นี่คือการครั้งแรกในชีวิตที่ได้เป็นเจ้าของรองเท้านักเรียนสักคู่หนึ่งเพราะว่าความขัดสนทางการเงินทำให้เด็กนักเรียนมากมายเหล่านีก่อนหน้านี้ใส่เพียงรองเท้าแตะมาโรงเรียนเท่านั้นสิ่งที่อาจดูเล็กน้อยสำหรับหลายคนคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็ก ๆ เหล่านี้

## ติดต่อ

เว็บไซต์: [www.worldharvestfoundation.org](http://www.worldharvestfoundation.org)

อีเมล: [info@worldharvestfoundation.org](mailto:info@worldharvestfoundation.org)

โทร: (66) 43236208, (66) 850056268

ที่อยู่: 235/8 หมู่ 13 ถ. หลังศูนย์ราชการ ต. ในเมือง

อ. เมือง ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

## ทีมบรรณาธิการจดหมายข่าว

ไมค์ เจสัน

คริส ดอลิสเซน